

มฟล. เปิดเวทีระดับโลก ต้อนรับนักธุรกิจแห่งอนาคตในงาน X-Culture Global Business Week 2024



มฟล. เปิดเวทีระดับโลก ต้อนรับนักธุรกิจแห่งอนาคต ในงาน X-Culture Global Business Week 2024

8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square ดิค E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแข่งขันธุรกิจระดับนานาชาติ The 2024 X-Culture Global Business Week in MFU, Thailand ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่าง มฟล. และ X-Culture (องค์กรไม่แสวงหากำไรจากสหรัฐอเมริกา) ที่มีเครือข่ายนักศึกษา กว่า 7,000 คนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์จริงในธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี นักศึกษาต่างชาติสาขาบริหารธุรกิจประมาณ 200 คน และนักศึกษาจากสำนักวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 29 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะมีนักศึกษาจากทั่วโลกประมาณ 200 คน เข้าร่วมแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจจากบริษัทชั้นนำในจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์มากมาย อาทิ ประสบการณ์การทำงานในทีมนานาชาติ ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โอกาสในการแก้ปัญหาธุรกิจ

จริง การสร้างเครือข่ายระดับโลก และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำธุรกิจในอนาคต

ด้าน ดร.ปิยธิดา เพียรลประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า X-Culture ได้จัดงาน Global Symposium เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 จะจัดงาน The 2024 X-Culture Business Week ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 ในงานนี้จะมีนักศึกษาต่างชาติสาขาบริหารธุรกิจ และนักศึกษาจากสำนักวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งระดับปริญญาตรี โท และนักเรียนมัธยมปลายระดับยอดเยี่ยม ร่วมแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจจากบริษัทชั้นนำในเชียงราย เช่น สุวิรุฬห์ ชาติไทย โรงแรมสุขนิรันดร์ บริษัทธนพิริยะ ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร และสิงห์ปาร์ค กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจจากมุมมองที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก

สำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง 5 วัน ประกอบไปด้วย การแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจ การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในอนาคต การจัดงานครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล